

การฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียว่าด้วยการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับประเด็นทาง

วัฒนธรรม

วันที่ ๘ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

สหประชาชาติได้สังเกตเห็นว่าประเด็นทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และบทบาทของรัฐบาลมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการเพื่อการพัฒนาประชากรอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เอเชียฟิฟตีหรือองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (the Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development-AFPPD) โดยการสนับสนุนของยูเอ็นเอฟพีเอ หรือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และยูเนสโกหรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียว่าด้วยการพัฒนา โครงการที่เกี่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรม ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน ๔๐ คน จากรัฐสภาและหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจาก ๑๗ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทราบและตระหนักถึงทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนศึกษาสถานที่จัดโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ สารสำคัญของ การฝึกอบรม ประกอบด้วย การนำเสนอภาพรวมของกรอบความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเอกสารเอกสารระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี และสิทธิมนุษยชน การใช้มุมมองเพื่อการจัดโครงการที่เกี่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรม เน้นที่มุมมองทางวัฒนธรรมของยูเอ็นเอฟพีเอ หรือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และมุมมองความหลากหลายทางวัฒนธรรมของยูเนสโกหรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเข้าใจบริบทของพื้นที่จัดโครงการได้ดียิ่งขึ้น โดยสรุปมุมมองทั้งสองแบบ คล้ายคลึงกันและสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ มีการอภิปรายโดยนำเสนอเกี่ยวกับโครงการที่

ประสบความสำเร็จซึ่งให้ความสำคัญกับมิติทางวัฒนธรรมในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็น ความเท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี และอนามัยเจริญพันธุ์ มีการใช้แนวทางที่สำคัญ คือ ๑) ให้สตรีมีสิทธิและได้รับบริการต่าง ๆ ได้แก่ ให้สตรีมีอนามัยเจริญพันธุ์ สามารถกำเนิดได้ มีความสุขจากความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัย มีบุตรได้ตามจำนวนที่ต้องการ กำหนดได้ ว่าเมื่อไรและอย่างไรจะมีบุตร ได้รับการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนครอบครัว ปราศจากการถูกระงับทางประเพณีดั้งเดิมที่เป็นอันตราย และ ๒) ให้บุรุษมีส่วนร่วม เช่น การใช้ถุงยางอนามัย และร่วมโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ประเด็นเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ปัญหา ได้แก่ การติดเชื้อและเป็นโรค การค้ามนุษย์และหลบหนีเข้าเมืองมีส่วนแพร่เชื้อ และการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะจากชนกลุ่มน้อย แก้ไขปัญหาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม โดยใช้ สื่อต่าง ๆ ในภาษาของชนกลุ่มน้อยเพื่อให้เข้าใจปัญหา และทางแก้ไข โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้ เยี่ยมชมสถานที่จัดโครงการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ โครงการ เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วัดพระธาตุคอกยสะเก็ด สถานีวิทย์แห่งประเทศไทย จังหวัด เชียงใหม่ ให้บริการสถานีวิทย์แห่งประเทศไทยบริการข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ และวิทย์ชาวเขา ซึ่งออกอากาศเป็นภาษาชาวเขา ๖ ภาษาตามเผ่าที่สำคัญ และโครงการเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยหมู่บ้านชาวลาฮู ทั้งนี้ ในตอนท้ายของการฝึกอบรมได้มีการปรับใช้แนวคิดที่ได้เรียนรู้ในบริบทและการทำงานของผู้ฝึกอบรม โดยการแบ่งกลุ่มอภิปราย ๓ หัวข้อ เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมประเด็นทางวัฒนธรรมในการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภา คือ การป้องกันเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การส่งเสริมบทบาทสตรี และการส่งเสริมสุขอนามัยเจริญพันธุ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้จัดทำรายการตรวจสอบ และคำถามที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวกับหัวข้อทั้งสามมีการดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับ มิติทางวัฒนธรรมมากน้อยเพียงไร

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย การตระหนัก ถึงความสำคัญของมิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเสมอภาคของบุรุษและสตรี และความสำคัญของชนกลุ่มน้อย ในการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาประชากร ได้รับทราบข้อมูล ได้พบปะและรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในด้านนี้ สร้างเครือข่ายสำหรับงาน และกิจกรรมในอนาคต มีโอกาสให้ข้อมูลของการทำงานในด้านการพัฒนาประชากรของรัฐสภา และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญ และเข้าใจการทำงานของ
รัฐสภาไทยดีมากยิ่งขึ้น

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ คือ ประเด็นทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเด็น
ความเท่าเทียมกันของชายและหญิงเป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมบทบาทสตรีโดยการปฐมนิเทศ
สมาชิกรัฐสภา และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกรัฐสภาควรมีการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิด
จิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นทางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย การส่งเสริม
บทบาทสตรี ความเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างและสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิของชนกลุ่ม
น้อยด้วย นอกจากนี้ เห็นควรเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมให้สมาชิกรัฐสภาได้รับ
ทราบข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข ทั้งนี้ เอเอฟพีพีดีได้ย้ำว่าสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญและงบประมาณ
สำหรับจัดโครงการในท้องถิ่นของไทย สมาชิกรัฐสภาจึงควรให้ความสำคัญและ
ประสานงานกับผู้นำในระดับตำบลในการจัดโครงการที่จำเป็น นอกจากนี้ หน่วยงานที่
ดำเนินการประสานงานกับเอเอฟพีพีดีควรได้ติดตามการปฏิบัติตามข้อมติผลสรุปการประชุม
หรือการสัมมนาที่รัฐสภานำไปปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานให้เอเอฟพีพีดีทราบ
โดยตลอด

รายงานโดยนางสาวกฤษณี มาตรฐานันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม